

Chữ: Nguyễn . Tu

Tình khúc buồn



Nhạc: Ngô . Thụy . Miên

Andante

Em như một nu hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng, Em như một ngày
 Em như giọt rượu nồng, Đưa ta vào cuộc mong, Em như vạt lúa
 mông mà ta hằng ngại ngại, Sẽ ru ta nghìn năm, Một ngày thoáng mây đưa chuyển
 . Sao quên ta lời thì thào, Để qua đi ngày tháng, Cảnh rồi cũng xa...
 Em như giọt rượu... xa buồn, Lược tình ngỡ đã xa
 xa đã xanh xao hờ hững, nào chờ người đến với tim ta, xa tan đi một mảnh
 đời cuộc tình gọi giá mong, mảnh có chờ với người mong, đời Nghui trũng, dòng sông có
 vui, Ôi sao người miệt mài ngày, vui nào còn dài, Ta vẫn phôi sương
 Sao chưa gặp một lần, mà nghe tiếng thét gần, Đưa cho được một
 ngày vui chôn cuộc tình gãy chết, đi bao lời nói, Nhưng nào có sa
 lần gọi tên người thì thào, có qua đi ngày tháng, Đưa lại thoáng mây
 mờ, Tình nào sẽ như thơ, Sao chưa gặp một ... bay buồn



TÌNH KHÚC BUỒN

THƠ: PHẠM DUY QUANG
NHẠC: NGÔ THỤY MIÊN



Em như một nu hồng Cầu mong chẳng lạnh
...nóng Dù ta vào cuộc



lòng Em như một ngày mộng Mà ta hằng ngại ngừng Sợ nu ta nghìn
mộng Em như vật lựu đào Quyện ta lời thì thao Sợ qua đi ngày



nhớ Một ngày thoáng mây đưa Chuyện tình đã như mơ Em như giọt rượu...
thăng Tình rồi cũng xa...



...xa Buồn. Cuộc tình ngỡ đã xa xa Đã xanh xao nư thuở



nào Chợt người đến với tim ta Xóa tan đi một mảnh

tình khúc ngô thụy miên - 54



C F

đời Cuộc tình quý giá mong manh Có chơi với nước dòng

Dm E

đời Nghìn trùng dòng sông có vui Ôi sao người miệt

Am Dm

mà i Ngày vui nào còn dài Ta ưu phiền từng
...lần Mà nghe tình thật gần Xin cho được một

Am Dm

ngày với chôn cuộc tình gây Chết đi bao lời
lần gọi tên người thì thắm Có qua đi ngày

F

nói Rừng nào có sa mả Tình nào sẽ như
tháng Trở lại thoáng mây...

1. E

thơ Sao chưa gặp một... ..bay Buồn.

2. E7 Am

tình khúc ngô thủy miên - 55

Sheet Tình khúc buồn, file .PDF

"1. Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lòng"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tình khúc buồn của tác giả Ngô Thụy Miên đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Tình khúc buồn
- Tác giả: Ngô Thụy Miên
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5824-tinh-khuc-buon>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com